



ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสตูล
เรื่อง กำหนดมาตรการการเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินภาค ค ในวันเสาร์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ และวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนสตูลวิทยา ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นั้น

เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ยังมีความรุนแรงอาจเป็นเหตุให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค บางรายติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และอยู่ระหว่างรักษาตัว ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนดได้ ดังนั้น เพื่อให้กระทบสิทธิของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค และเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันฯ (ภาค ค) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดมาตรการในการเข้ารับการประเมิน ภาค ค สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ของคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ดังนี้

๑. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ที่อยู่ในระหว่างรักษาตัว หรือผู้มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) โดยวิธีการตรวจแบบ ATK ผลเป็น Positive (พบเชื้อ) หรือตรวจแบบ RT- PCR เป็น Detected (พบเชื้อ) (ซึ่งกำหนดให้ตรวจก่อนเข้าสอบไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง) ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการประเมินภาค ค ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดได้ ให้เข้ารับการประเมินในรูปแบบออนไลน์

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค จัดทำแบบคำร้องขอเข้ารับการประเมิน ภาค ค แบบออนไลน์ ตามแนบท้ายประกาศ ๑ พร้อมแนบหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และกรอกข้อมูลในระบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการประเมินที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามแนบท้ายประกาศ ๒ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารใบสมัครที่ลงลายมือชื่อและหลักฐานประกอบการสมัครเพิ่มเติมส่งผลงาน รวมถึงเอกสารประกอบการสัทธิปฏิบัติการสอน มายังสำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

/๓. กรณีที่...

๓. กรณีที่ผู้เข้ารับการประเมิน ภาค ค เข้ารับการคัดกรองโรค ณ จุดคัดกรองโรคของสนามสอบ โรงเรียนสตูลวิทยา ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พบว่ามีอุณหภูมิร่างกายเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก หายใจหอบเหนื่อย หรือลักษณะอาการที่เข้าข่ายเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จะแยกบุคคลนั้นออกจากผู้เข้าสอบรายอื่น โดยให้สอบห้องที่ผู้ดำเนินการสอบจัดเตรียมไว้ให้

๔. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เตรียมพร้อมสำหรับเข้ารับการประเมินในรูปแบบออนไลน์ ตามวัน เวลา และลำดับที่ของการเข้ารับการประเมิน ตามที่กำหนดไว้เดิม ดังประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๕. เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบที่จะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสื่อสาร เชื่อมโยงกับการประเมินภาค ค ผ่านระบบออนไลน์ของ กศจ.สตูล (โน้ตบุ๊ก, สมาร์ทโฟน, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นใด) โดยให้กรรมการมองเห็นผู้เข้าสอบเต็มตัว

ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค รายใด แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เป็นเท็จ เพื่อให้ได้รับการประเมินภาค ค ในรูปแบบออนไลน์ จะถือว่าผู้นั้นมีเจตนาทุจริตในการสอบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายอดุลย์ หลีมานัน)
นักวิชาการศึกษานานาชาติพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล

กรรมการและเลขานุการ กศจ.สตูล
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล